



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๓๙๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ตามหนังสือศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๖๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กรุงโซล และนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ได้อนุมัติส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามวัน และเวลาดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำรายงานผลการเข้าฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน ขอส่งรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองต่อไป รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกศรา ไชคนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

1/๓๓

1๓๓๖

(นายเกษม เวชอุทานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ข้าพเจ้า นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์

ได้รับอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา เรื่อง ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) และจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23 - 28 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา ๖ วัน

ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) Dagu medi-city (K-MEDI Hub), Jung - Gu DAEDU KOREA

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา กรมอนามัย

งบประมาณที่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา จำนวนรวม - บาท

สรุปสาระสำคัญการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา

เยี่ยมชมแผนกควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ห้องให้บริการปรึกษาอดบุหรี่ ห้องให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการ และลดน้ำหนัก โดยรพ.จะมีการคัดกรองโรคและความเสี่ยง จากนั้นก็จะส่งไปแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการ จะมีการให้ความรู้และมีสื่อข้อมูลสุขภาพที่เป็นหนังสือภาพ รูปจำลอง (ร่างกายและอวัยวะมนุษย์, อาหาร ฯลฯ) ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายและน่าสนใจ วงกลมแปลงอาหาร ออกมาเป็นแคลอรีและปริมาณเกลือในอาหาร ชนิดนั้น แผนภูมิความรู้เรื่องโรค HT, เบาหวาน, ไขมัน, การวินิจฉัย การรักษาดูแลสุขภาพ, ห้องออกกำลังกาย หนังสือภาพสำหรับเด็กส่งเสริมให้กินผัก คลินิกที่เกาหลีมีการออกแบบห้องให้บริการต่างๆมีความสว่าง ให้สีที่มีความสบายตา การจัดห้องเป็นระเบียบมีอุปกรณ์การแพทย์(เครื่องมือคัดกรอง)ทันสมัย อุปกรณ์ให้ความรู้ความเข้าใจ ใช้ภาษาง่ายและมีรูปจำลองสร้างความเข้าใจได้มากกว่าของประเทศไทยที่ใช้การบรรยายเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ที่มีมากได้รับการสนับสนุนไม่คิดค่าบริการประชาชน K-MEDI Hub เป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนา R&D ระดับโลกของเกาหลี สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูง ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนายาใหม่ ที่เกี่ยวข้องการวิจัยยาต้านมะเร็ง (Localization of anti cancer drug)
2. ศูนย์พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาวินิจฉัยโดยใช้ภาพ (Image based convergence diagnostics)และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ไอที
3. ศูนย์วิจัย Pre clinics ที่รับรองการทดสอบในสัตว์
4. ศูนย์ผลิตยาที่มาตรฐาน GMP
  - ดูห้องการพัฒนาAI เพื่อการวินิจฉัยโรคร่วมกับเครื่อง MRI
  - เครื่องพิมพ์ (3D printer) ที่ใช้สร้างและออกแบบอุปกรณ์การแพทย์, อวัยวะเทียม, เครื่องมือแพทย์
  - สถานที่ทดสอบการเข้ากันทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ประโยชน์ที่ได้รับและนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน คือ

ได้รับทราบ รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนำขบวนการ รูปแบบ การให้คำปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมโรค มาปรับปรุงคลินิกส่งเสริมสุขภาพ (เวชศาสตร์วิถีชีวิต) เริ่มตั้งแต่คัดกรอง การให้ความรู้ สร้างทักษะ และการติดตามผลการดูแล

ลงชื่อ.....ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

หมายเหตุ กรุณำบันทึกตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน และเสนอผู้บริหารตามลำดับและส่งไปยังกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อรายงานผู้บริหาร และบันทึกในทะเบียนประวัติส่วนบุคคล